

**ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU  
QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI  
BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI,  
NHIỆM KỲ 2021-2026**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 5 năm 2021*

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026**  
**(Đơn vị bầu cử số 11, huyện Tư Nghĩa)**

***Kính thưa cử tri và nhân dân!***

Tôi tên: **Bùi Thị Quỳnh Vân**; sinh ngày: 02/01/1974; trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ Văn, Học vị: Thạc sỹ Lý luận văn học; được tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước từ tháng 08/1995. Bản thân được trải qua nhiều vị trí, cương vị công tác và hiện nay, Tôi là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016 và khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

***Kính thưa cử tri và nhân dân!***

Được sự quan tâm, chấp thuận của tổ chức, sự tín nhiệm, tin tưởng của cử tri nơi công tác và nơi cư trú. Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, đồng thời cũng thấy được nhiệm vụ, trọng trách trước Đảng, trước nhân dân, trước cử tri trong toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh có nhiều thành quả, góp phần nâng cao vị thế và tiềm lực của tỉnh. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ này, vấn đề thiên tai, tình hình dịch bệnh và những tồn tại, hạn chế từ nguyên nhân chủ quan cũng đã tác động rất lớn đến sự phát triển của tỉnh; điều đó đặt ra cho nhiệm kỳ 2020-2025 rất nhiều yêu cầu, nhiệm vụ phải vượt qua để đưa tỉnh Quảng Ngãi phát triển.

Tôi xác định rằng, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; đây là điều kiện thuận lợi cho tôi tiếp tục được tham gia toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội của tỉnh. Trên cương vị công tác, Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn

đầu thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với Chương trình hành động như sau:

**1.** Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, điều hành; tiếp tục rèn luyện lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc với nhân dân và Hiến pháp; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.

**2.** Chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực công tác. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu dân cử; luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; xứng đáng với niềm tin của nhân dân, cử tri trong tỉnh.

**3.** Đi sâu, đi sát cơ sở nghiên cứu tình hình thực tế; liên hệ và giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân bằng nhiều hình thức (tiếp xúc cử tri, tiếp dân định kỳ, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với dân...); thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri. Lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực đưa những phản ánh và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tiếng nói của nhân dân đến với Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, có những đề xuất, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh có các nghị quyết, cơ chế, chính sách và các giải pháp hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là những vấn đề cần thiết, quan trọng được nhân dân và cử tri quan tâm. Phát huy tốt vai trò, hoạt động của HĐND tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện tốt chức năng quyết định và chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là những vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân tỉnh nhà. Sâu sát trong việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh để giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

**4.** Cùng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Tích cực đóng góp với Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Việc gì có lợi cho dân thì quyết tâm làm; việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Chủ động phát huy vai trò kết nối trên cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng với các cơ quan Trung ương để tranh thủ tốt nhất các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Nếu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ đưa đầy đủ ý kiến của

cử tri đến các diễn đàn của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và cùng với các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục kiến nghị đến các cấp, các ngành đề ra các giải pháp sát đúng, quyết liệt hơn nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước.

**5.** Nếu là đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời với cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Tôi sẽ có điều kiện tham gia, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng cụ thể hóa thành chủ trương, chính sách, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, trọng tâm:

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Luôn chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành. Cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy kế thừa những thành quả đã đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế trong những nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng quyết tâm đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 04 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, với mục tiêu tổng quát là:

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, tận dụng thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung; tạo tiền đề để đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Để thực hiện mục tiêu trên, Tôi cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và chuẩn bị xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để ban hành 08 Nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, gồm: Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp; Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi; Đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho

phát triển; Tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, khắc phục sự chùng chéo và những bất hợp lý; Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; Đẩy mạnh phát triển du lịch; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tiếp tục chỉ đạo để triển khai đạt hiệu quả cao nhất đối với các nghị quyết, kế hoạch và chương trình công tác đã ban hành.

Đồng thời, Tôi cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt về văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng; chỉ đạo hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị, xã hội, trong đó tập trung chỉ đạo các vấn đề đang được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm, các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, vấn đề môi trường, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phòng, chống thiên tai, lũ lụt; ứng phó đối với biến đổi khí hậu; các vấn đề về nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; an toàn giao thông và công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo và kiên quyết, kiên trì triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo các quy định của Trung ương. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

6. Với địa phương huyện Tư Nghĩa, Tôi rất vinh dự được đảm nhận chức vụ Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa từ tháng 12/2011 đến tháng 8/2014, quãng thời gian ấy đã giúp tôi trưởng thành. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, quan tâm, chia sẻ của Đảng bộ và nhân dân huyện Tư Nghĩa.

Với vai trò là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Tôi sẽ chủ động trao đổi, cùng với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra; trong đó, ưu tiên phát triển kinh tế đảm bảo tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân cả nhiệm kỳ đạt 15,5%; nâng mức thu nhập bình quân đầu người tăng từ 43 triệu lên 46 triệu

đồng/người/năm, xây dựng đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng của huyện nông thôn mới.

Để thực hiện được những mục tiêu, định hướng phát triển nêu trên trong bối cảnh tình hình thế giới, đất nước và tỉnh có nhiều thời cơ thuận lợi cũng như thách thức, nhất là trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cần sự quan tâm, tiếp tục ủng hộ, đồng lòng, quyết tâm của cử tri và nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; có những ý kiến đóng góp thiết thực và giải pháp cụ thể, quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện và xã đoàn kết, thống nhất thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

***Kính thưa cử tri và nhân dân!***

Tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm chân thành mà cử tri và nhân dân trong tỉnh và huyện Tư Nghĩa đã dành cho tôi; đã động viên, chia sẻ, giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian vừa qua. Bản thân mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm, giúp đỡ của cử tri và nhân dân để tôi phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Người viết**

**Bùi Thị Quỳnh Vân**